

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมดอยปุย เทศบาลตำบลท่าสาย

เริ่มประชุมเวลา

เวลา 09.15 น.

ผู้มาประชุม

จำนวน 11 คน

ผู้ไม่มาประชุม

จำนวน - คน

สมาชิกฯ ลาประชุม

จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 14 คน

นายมงคล บุญรักษา

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าสาย ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าสาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยกำหนดการประชุม

สภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ตั้งแต่วันที่ 1 -30 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กำหนดการประชุม

สภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

ในพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมดอยปุย

เทศบาลตำบลท่าสาย ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม

พุทธศักราช 2562 ลงชื่อ นายมงคล บุญรักษา

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

ระเบียบวาระที่ 1

1.1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
-ไม่มี-

1.2 เรื่องที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสายแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ

1.2.1 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าสาย

นายชัยยศ หม่อมพุก

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น

นายก ทต.ท่าสาย

(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลท่าสาย เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าสาย เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

นายชัยยศ หม่อมพุกูล

นายก ทต.ท่าสาย

เทศบาลตำบลท่าสาย อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลท่าสาย จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ทุกประการ

เทศบาลตำบลท่าสาย จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งนี้ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสายแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562
(นายชัยยศ หม่อมพุกูล) นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

1.2.2 ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าสาย

นายชัยยศ หม่อมพุกูล

นายก ทต.ท่าสาย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าสาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการและในแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นางสาวน้ำพา ชัดกัณฑ์) รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

1.2.3 แจ้งผลการพิจารณาการอนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้ำ ชำระเกิน 10 ปี

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

ตามที่งานจัดเก็บรายได้ ได้ขอความเห็นชอบการจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ในกรณีลูกหนี้ค้ำชำระเกิน 10 ปี โดยสภาเทศบาลตำบลท่าสาย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ซึ่งตามระเบียบต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป และตามหนังสืออำเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/3942 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การอนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้ำชำระเกิน 10 ปี ตามที่เทศบาลตำบลท่าสาย ได้ส่งเอกสารขออนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้ำชำระเกิน 10 ปี โดยได้ดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดเชียงรายแจ้งว่า ได้ตรวจสอบประกอบการขออนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้ำชำระเกิน 10 ปี ของเทศบาลตำบลท่าสายแล้ว อนุมัติให้จำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้ำชำระเกิน 10 ปี ออกจากทะเบียนลูกหนี้ โดยให้เทศบาลตำบลท่าสายดำเนินการปรับลดยอดลูกหนี้ภาษีค้ำชำระ และแจ้งต่อสภาท้องถิ่นทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)
รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองเชียงราย

ที่ประชุมฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายตรวจรายงานการประชุมสภา

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

มีสมาชิกฯ ผู้ใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยคำเพิ่มเติมรายงานการประชุมฯ หรือไม่

ที่ประชุม ฯ

ไม่มีสมาชิกฯ ผู้ใดขอแก้ไข

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ยกมือรับรอง (โดยวิธีเปิดเผย)

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องด่วน (ถ้ามี)

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต.เขต 2

ขอสอบถามเรื่องการสำรวจพื้นที่ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีการลงหินคลุก
ทางเทศบาลตำบลท่าสายได้ดำเนินการไปถึงขั้นต่อนไหนแล้วครับ

นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ขอเรียนปรึกษาท่านปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย ในเรื่องของการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร จากโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เป็น อุณหภูมิการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
งบประมาณ 350,000 บาท ซึ่งขั้นต้นกระผมได้ประสานผ่านไปยังผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ในการขอประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้าน

ร้องธาร ในการทบทวนโครงการดังกล่าว ว่ามีความคุ้มค่ากับประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งจากที่ได้ประสานงานไป และได้รับคำตอบจาก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร้องธารว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านร้องธาร ยืนยันที่จะดำเนินการโครงการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านร้องธาร คงเดิม ซึ่งกระผมขอทางท่านปลัดได้ช่วยประสานไปยังผู้นำหมู่บ้าน ในการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ เพราะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างสูงสุดกับงบประมาณที่จะดำเนินการไปขอช่วยชี้แจงหรือมีแนวทางในการดำเนินงานต่อไปด้วย

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

1. เรื่องการสำรวจการลงหินคลุกในพื้นที่ถนนเข้าสู่การเกษตรของแต่ละพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ทางกองช่างได้เข้าไปสำรวจพื้นที่ต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วแต่ยังไม่ได้สรุปเป็นบันทึกข้อความ หรือประมาณการก่อสร้างขึ้นมา ซึ่งหากมีรายละเอียดความคืบหน้า ก็จะมอบทางกองช่างได้ชี้แจงทางสมาชิกสภาทราบต่อไป
2. เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านร้องธาร งบประมาณ 350,000 บาท ก็ให้ทางงานไฟฟ้า ได้ประสานไปยังหมู่บ้าน ในการชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ หากอุดหนุนงบประมาณไปแล้ว จะเกิดความคุ้มค่าและประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ต้องใช้งบประมาณจากเทศบาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหมู่บ้าน เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ ต้องพิจารณาให้รอบคอบในทุก ๆ ด้าน ซึ่งยังมีเวลาที่จะปรึกษาหรือนำเสนอข้อมูล หรือชี้แจงเหตุผลให้แต่ละฝ่ายทราบ เพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวอีกครั้ง

นายสัจด์ आयुยีน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ตามที่ท่านธนเศรษฐม ไคร์ศรี ได้สอบถามเรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านร้องธาร ทางเทศบาลได้ดำเนินการเป็นไปตามคำร้องจากหมู่บ้านที่ได้มีการร้องขอถูกต้องตามระเบียบทุกประการ คือ ได้มีการประชุมประชาคมภายในหมู่บ้าน เพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ได้มีการบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมประชาคมระดับตำบล และแผนพัฒนาดังกล่าวได้มีการประกาศใช้โดยผู้บริหารท้องถิ่น และได้มีการโอนงบประมาณจากโครงการเดิม เข้าสู่สภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย ในการขยายเขต

จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร งบประมาณ 350,000 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นไปแล้วตามระเบียบ และได้ขออนุมัติดำเนินการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 ทวิ ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย งบประมาณที่ทางการไฟฟ้าแจ้งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,513,673.21 บาท โดยมีแหล่งเงินจาก 2 แหล่ง หลักดังนี้

1. เงินจากการไฟฟ้าสนับสนุนครัวเรือน ๆ ละ ประมาณ 75,000 บาท จำนวน 5 หลัง คิดเป็นประมาณ 375,000 กว่าบาท
2. เงินงบประมาณจากเทศบาลตำบลท่าสาย 350,000 บาท ซึ่งยังคงมีงบประมาณส่วนที่เกินที่ต้องชำระอีก 1,138,673.21 บาท เพื่อให้สามารถขยายเขตไฟฟ้าไปได้ และจำนวนครัวเรือนได้รับผลประโยชน์หรือได้ใช้ไฟฟ้านั้น แต่ปัจจุบันดูแล้วงบประมาณไม่ถึงตามที่ทางการไฟฟ้าแจ้งในหนังสือ ก็ต้องมอบให้ทางงานไฟฟ้าได้ประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านอีกครั้ง ในการพิจารณาทบทวนโครงการดังกล่าว ซึ่งดูแล้วไม่มีความคุ้มค่าเนื่องจากประชาชนจำนวน 5 ครัวเรือน ประกอบกับผู้นำหมู่บ้านจะหาครัวเรือนที่สร้างบ้านเพิ่มอีกภายในกลางเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งกระผมว่าเป็นไปไม่ได้จะให้มีครัวเรือนเพิ่มอีก 20 ครัวเรือน ซึ่งต้องประสานผู้นำหมู่บ้านต่อไป หรือหากหมู่บ้านมีงบประมาณในส่วนของหมู่บ้านสบทบ ก็ต้องกลับไปดูว่างบประมาณของหมู่บ้านที่มีสามารถนำมาใช้กับโครงการดังกล่าวจะได้หรือไม่อันอีกประเด็นหนึ่ง และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางการไฟฟ้ามีหนังสือชี้แจงมายังเทศบาลตำบลท่าสาย เกี่ยวกับโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าหากหมู่บ้านหรือทางเทศบาลตำบลท่าสายจะได้ดำเนินการเป็นโครงการที่ไม่เกิดความคุ้มค่ากับประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งหากหมู่บ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการเป็นโครงการใหม่ ก็ต้องกลับไปประชาคมภายในหมู่บ้านหรือประสานทางกองช่าง และงานแผนฯ เกี่ยวกับแนวทางในการใช้งบประมาณดังกล่าวต่อไป เนื่องจากงบเงินอุดหนุน ไม่สามารถกันเงินจ่ายเหลือไปได้ ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการ โครงการดังกล่าวก็ต้องตกเป็นเงินสะสมไป

นายสัจด์ อายุยีน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุนก็ต้องนำเรื่องเข้าสภาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป สรุปท้ายนี้ ผมจะประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อทบทวนเรื่อง/โครงการดังกล่าว ว่ามีความคุ้มค่ากับประชาชน

ผู้ได้รับผลประโยชน์และเป็นการแก้ไขปัญหามาของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต.เขต 2

ในการสำรวจถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีการลงหินคลุก
ขอสรุปออกมาเป็นพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านจะได้หรือไม่ และก่อนออกสำรวจหรือ
ลงพื้นที่ดำเนินงาน ขอให้ทางกองช่างได้ประสานสมาชิกสภาให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องการแก้ไขปัญหาดถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีการลงหินคลุก
ในพื้นที่ตำบลท่าสายทั้ง 2 เขต เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
ผมได้มอบให้ทางนายช่างภูเมธ และพนักงานจ้างนายชลชิต ได้เข้าไปสำรวจ
ตรวจสอบพื้นที่ในการลงหินคลุกของเขต 1 ซึ่งในตอนนี้อยู่ระหว่าง
การออกแบบ และคิดคำนวณปริมาณหินคลุกของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อจะได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากกว่าการสรุปผลออกมาเป็นเขต
หากมีความคืบหน้าจะนำแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบต่อไป

นายสมพล จันกุลิ
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ขอเรียนสอบถาม และขอให้ทางเทศบาลได้พิจารณาหาแนวทาง
ในการสรรหา ผู้รับจ้าง ในกรณีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ซึ่งเป็นโครงการที่หาผู้รับจ้างค่อนข้างยาก ไม่เหมือนกับงานก่อสร้าง
ถนน คสล. ซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่หากจะให้ผู้รับเหมาทำโครงการพื้นฐาน
เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
ควบคู่กันไปทั้ง 2 โครงการจะได้หรือไม่ เพื่อให้โครงการดำเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

นายถวิล ทิศเขย
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ผมเห็นด้วยกับท่านสมพล จันกุลิ ครับ เพื่อให้โครงการก่อสร้างจะไม่ได้
ชะงัก และดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่คงค้างเช่นปัจจุบันนี้

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

ยินดีครับ มอบทางกองช่างได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกับกองคลังต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระเบียบวาระที่ 4

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

นายชัยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

นายชัยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(วาระที่ 1 รับหลักการ)

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย ได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอให้คณะผู้บริหารได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสายต่อไป

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าสาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าสายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสายจึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 63,242,554.86 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 30,211,043.44 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 17,229,385.42 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน 1 โครงการ รวม 281,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 19 โครงการ

รวม 1,103,866.22 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

(1) รายรับจริง จำนวน 56,363,382.56 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 5,773,072.20 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 917,543.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 287,160.89 บาท

นายชัยยศ หม่อมพุกูล

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

นายก ทต.ท่าสาย

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 59,083.55 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 28,118,019.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 21,208,503.61 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 296,193.68 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 38,738,071.54 บาท ประกอบด้วย

งบบุคลากร จำนวน 13,313,369.84 บาท

งบบุคลากร จำนวน 14,186,041.40 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 7,806,506.67 บาท

งบลงทุน จำนวน 1,465,910.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,966,243.63 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จำนวน 316,553.68 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,349,500.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงยอด : งบประมาณการปี 2563

ก. รายได้จัดเก็บ		
หมวดภาษีอากร	รวม	3,515,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	1,104,700 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	310,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	65,000 บาท
รวมรายได้จัดเก็บ		4,994,700 บาท
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	34,505,300 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		34,505,300 บาท
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	24,000,000 บาท
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		24,000,000 บาท
รวม		63,500,000 บาท

นายชัยศ หม่อมพุก

นายก ทต.ท่าสาย

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แสดงยอด : งบประมาณการปี 2563

รายจ่าย	ประมาณการปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ	
*งบกลาง	18,901,180.00
*งบบุคลากร	19,777,420.00
*งบดำเนินงาน	13,803,600.00
*งบลงทุน	8,525,000.00
*งบรายจ่ายอื่น	42,000.00
*งบเงินอุดหนุน	2,450,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	63,500,000.00
รวม	63,500,000.00

นายชัยศ หม่อมพุก

นายก ทต.ท่าสาย

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ของเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
*แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,350,120
*แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,840,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
*แผนงานการศึกษา	6,169,550
*แผนงานสาธารณสุข	619,000
*แผนงานสังคมสงเคราะห์	56,000
*แผนงานเคหะและชุมชน	12,246,150
*แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	344,000
*แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	858,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
*แผนงานการเกษตร	114,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
*แผนงานงบกลาง	18,901,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

นายชัยยศ หม่อมพุกุล

นายก ทต.ท่าสาย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

● หมวดภาษีอากร รวม 3,515,000 บาท

-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,500,000 บาท

-ภาษีป้าย จำนวน 2,000,000 บาท

-อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 15,000 บาท

● หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 1,104,700 บาท

-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 4,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ
การโฆษณา จำนวน 1,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2,000 บาท

-ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 750,000 บาท

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก จำนวน 3,600 บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 2,000 บาท
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 100 บาท
- ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 100 บาท
- ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 20,000 บาท
- ค่าปรับอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 200 บาท
- ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน 200 บาท
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 150,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด (เกิน 200 ตร.ม.) จำนวน 8,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 3,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 2,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 150,000 บาท
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จำนวน 7,500 บาท

● หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 310,000 บาท

- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 5,000 บาท
- ดอกเบี้ยย จำนวน 300,000 บาท
- รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

● หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 65,000 บาท

- ค่าขายแบบแปลน จำนวน 10,000 บาท
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 55,000 บาท
 - รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 5,000 บาท
 - หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท

นายชัยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

● หมวดภาษีจัดสรร รวม 34,505,300 บาท

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 700,000 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 11,000,000 บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 4,000,000 บาท
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 200,000 บาท
- ภาษีสรรพสามิต จำนวน 8,000,000 บาท
- ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 100 บาท

- ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 70,000 บาท
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000 บาท
- เงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จำนวน 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 10,500,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล จำนวน 100 บาท
- ภาษีจัดสรรอื่นๆ จำนวน 5,00 บาท
- เงินเก็บเพิ่มจากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาล
จำนวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

● หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 24,000,000 บาท

-เงินอุดหนุนทั่วไป

-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 20,050,150 บาท

-เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 3,949,850 บาท

* ซึ่งรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

นายชัยยศ หม่อมพุก

นายก ทต.ท่าสาย

ด้วยเทศบาลตำบลท่าสาย ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวดที่ 2 ข้อ 9 และข้อ 16 โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น 63,500,000.- บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าสายได้มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นกรอบหรือแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลท่าสาย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามความจำเป็น โดยพิจารณาถ่วงถ่วงตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์คลังของเทศบาลในปัจจุบัน ประกอบกับ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสายให้เจริญก้าวหน้าขึ้น

นายชัยยศ หม่อมพุก

นายก ทต.ท่าสาย

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 กำหนดให้การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ต้องพิจารณาเป็น 3 วาระดังนี้

- วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ
- วาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ
- วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

และในส่วนรายละเอียดประมาณการร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว
ขอมอบให้นายสัจด์ อายุยืน ปลัด ทต.ท่าสาย เป็นผู้ชี้แจงผ่านท่าน
ประธานสภา ทต.ท่าสาย ไปยังสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ต่อไป
เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลท่าสายพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มีรายละเอียดแยกเป็นด้านจำนวน 4 ด้าน
และแผนงาน 10 แผนงาน ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
*แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,350,120
*แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,840,600
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
*แผนงานการศึกษา	6,169,550
*แผนงานสาธารณสุข	619,000
*แผนงานสังคมสงเคราะห์	56,000
*แผนงานเคหะและชุมชน	12,246,150
*แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	344,000
*แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	858,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
*แผนงานการเกษตร	114,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
*แผนงานงบกลาง	18,901,180
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	63,500,000

นายสัจด์ आयुยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 63,500,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

ด้านบริหารงานทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	22,350,120
งานบริหารทั่วไป	จำนวน	17,663,120
งานบริหารงานคลัง	จำนวน	4,687,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,840,600
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,840,600

ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา	รวม	6,169,550
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	3,701,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จำนวน	2,468,050
แผนงานสาธารณสุข	รวม	619,000
งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	619,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	รวม	56,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	จำนวน	56,000
แผนงานเคหะและชุมชน	รวม	12,246,150
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	5,384,350
งานไฟฟ้าถนน	จำนวน	6,861,800
แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	344,000
งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	จำนวน	344,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	รวม	858,900
งานกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	205,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	653,900
--------------------------	-------	---------

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ด้านการเศรษฐกิจ		
แผนงานการเกษตร	รวม	114,500
งานส่งเสริมการเกษตร	จำนวน	16,500
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	จำนวน	98,000

ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง	รวม	18,901,180
งบกลาง	จำนวน	18,901,180

นายสัจด์ आयुยีน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน หมวด ประเภท และกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ดังนี้

งานบริหารทั่วไป	จำนวน	17,663,120	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	9,858,320	บาท
▪ เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	จำนวน	2,848,320	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	725,760	บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000	บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	จำนวน	207,360	บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	จำนวน	1,555,200	บาท
▪ เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	7,010,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,493,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	54,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,001,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	192,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,833,300	บาท
▪ ค่าตอบแทน	จำนวน	417,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ	จำนวน	90,000	บาท

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	312,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	4,715,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1)โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนฯ	จำนวน	40,000	บาท
2)ค่าจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัดเทศบาล)	จำนวน	648,000	บาท
3)ค่าจ้างเหมาบริการ (งานกำจัดขยะมูลฝอย)	จำนวน	1,188,000	บาท
4)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน	จำนวน	45,600	บาท
5)ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	600,000	บาท
6)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000	บาท
7)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	25,000	บาท

นายสังัด อายุยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขาธิการสภา ทต.ท่าสาย

8)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นของเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
9)ค่าระวางบรรทุก	จำนวน	40,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	60,000	บาท
1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000	บาท
2)โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	30,000	บาท
3)โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	20,000	บาท
4)โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชากรรัฐร่วมใจฯ	จำนวน	45,000	บาท
5)โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	จำนวน	150,000	บาท
6)โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
7)โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ	จำนวน	350,000	บาท
8)โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น	จำนวน	700,000	บาท
9)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนักงานฯ	จำนวน	100,000	บาท
10)โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลท่าสาย	จำนวน	30,000	บาท
11)โครงการศูนย์การเรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ฯ	จำนวน	10,000	บาท
12)โครงการให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้ ด้านกฎหมายฯ	จำนวน	30,000	บาท
13)โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ	จำนวน	18,900	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000	บาท
▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	1,015,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	185,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000	บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุสนาม	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
▪ ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	685,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000	บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	30,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000	บาท
งบลงทุน	จำนวน	789,500	บาท
▪ ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	789,500	บาท
กล่องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	27,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	319,800	บาท
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	จำนวน	9,700	บาท
โซฟาชุดรับแขก	จำนวน	24,000	บาท
ตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น	จำนวน	7,000	บาท
ตู้เก็บเอกสาร แบบ 15 ลิ้นชัก	จำนวน	5,300	บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	11,000	บาท
ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก	จำนวน	12,000	บาท

นายสังัด आयुยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

บอร์ดฉากหลังเวทีห้องประชุมคดยบุย	จำนวน	8,000	บาท
รถเข็น	จำนวน	9,000	บาท
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี	จำนวน	40,800	บาท
เครื่องแต่งกิ่งไม้	จำนวน	4,000	บาท
เครื่องพ่นหมอกควัน	จำนวน	59,000	บาท
รถเข็น	จำนวน	9,800	บาท
ชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในห้องประชุม	จำนวน	55,000	บาท
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	28,500	บาท
เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	5,500	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One	จำนวน	46,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000	บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	จำนวน	12,900	บาท
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	จำนวน	700	บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	42,500	บาท
เต็นท์ขนาดใหญ่	จำนวน	30,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	12,000	บาท
▪ รายจ่ายอื่น	จำนวน	12,000	บาท
ค่าดำเนินการจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็น กลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ	จำนวน	12,000	บาท

ผู้รับบริการ			
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	170,000	บาท
▪ <u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>			
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	จำนวน	40,000	บาท
▪ <u>เงินอุดหนุนเอกชน</u>			
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ	จำนวน	10,000	บาท
ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน			
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ่อม	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ่ม	จำนวน	10,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	จำนวน	10,000	บาท
บ้านหัวดอยสันติ			
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	จำนวน	10,000	บาท
บ้านเวียงกลาง			
*หมายเหตุ หมู่ที่ 1-13 ตามโครงการบริหารจัดการ			
ขยะมูลฝอยชุมชน			

นายสัจด์ อายุยี่น
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

งานบริหารงานคลัง	จำนวน	4,687,000	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	3,269,500	บาท
▪ <u>เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)</u>	จำนวน	<u>3,269,500</u>	<u>บาท</u>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,810,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	369,500	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,314,800	บาท
▪ <u>ค่าตอบแทน</u>	จำนวน	<u>385,200</u>	<u>บาท</u>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	271,200	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,000	บาท

▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	769,600	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	432,000	บาท
2)ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน	จำนวน	45,600	บาท
3)ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	130,000	บาท
โครงการสำรวจและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินฯ	จำนวน	100,000	บาท
โครงการอบรมด้านกฎหมายเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้	จำนวน	16,000	บาท
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน	จำนวน	26,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	160,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000	บาท
งบลงทุน	จำนวน	11,000	บาท
▪ ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	11,000	บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	11,000	บาท
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	47,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ 1	จำนวน	22,000	บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000	บาท
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบออกประสาท	จำนวน	700	บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	จำนวน	1,840,600	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	792,600	บาท
▪ เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	792,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	312,600	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	863,000	บาท
▪ ค่าตอบแทน	จำนวน	115,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ	จำนวน	105,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท

นายสัจด์ อายุยี่น
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	693,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	432,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000	บาท
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	150,000	บาท

โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัยฯ (ปีใหม่)	จำนวน	10,000	บาท
โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัยฯ (สงกรานต์)	จำนวน	10,000	บาท
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข	จำนวน	26,000	บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน อปพร.	จำนวน	20,000	บาท
▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	55,000	บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	25,000	บาท
งบลงทุน	จำนวน	166,000	บาท
▪ ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	166,000	บาท
สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว	จำนวน	20,000	บาท
แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม แผงหยุดตรวจ	จำนวน	90,000	บาท
เครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	56,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	19,000	บาท
▪ เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	19,000	บาท
โรงเรียนบ้านหัวดอย	จำนวน	19,000	บาท

นายสัจด์ आयुยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	3,701,500	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	3,060,000	บาท
▪ เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	3,060,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,115,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	777,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	640,800	บาท
▪ ค่าตอบแทน	จำนวน	133,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,800	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	347,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
1)ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	108,000	บาท
2)ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	18,000	บาท
3)รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000	บาท
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและทักษะการสอนฯ	จำนวน	21,000	บาท
โครงการศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนตำบลท่าสาย	จำนวน	20,000	บาท
โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้ผู้สูงวัย	จำนวน	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท

▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	155,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000	บาท
งบลงทุน	จำนวน	700	บาท
▪ ค่าครุภัณฑ์	จำนวน	700	บาท
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	จำนวน	700	บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	จำนวน	2,468,050	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,290,250	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	604,490	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	367,500	บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กกล้าคิด กล้าทำ	จำนวน	30,000	บาท
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนฯ	จำนวน	1,000	บาท
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จำนวน	11,000	บาท
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการของเด็กปฐมวัย	จำนวน	8,000	บาท
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย	จำนวน	1,000	บาท
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนฯ	จำนวน	8,000	บาท
โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว	จำนวน	3,000	บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เด็กฯ	จำนวน	5,000	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าใช้จ่ายรายหัว)	จำนวน	127,500	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าหนังสือเรียน)	จำนวน	6,600	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จำนวน	6,600	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	จำนวน	9,900	บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (ค่ากิจกรรมพัฒนาฯ)	จำนวน	14,190	บาท
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	จำนวน	1,000	บาท
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้รู้อาชีพ	จำนวน	1,200	บาท
โครงการรับสมัครนักเรียน	จำนวน	3,000	บาท

▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	685,760	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000	บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	645,760	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,177,800	บาท
▪ เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,177,800	บาท
อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านท่าสายและ โรงเรียนบ้านหัวดอย (รวม 2 แห่ง)	จำนวน	1,048,000	บาท

โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาฯ	จำนวน	28,800	บาท
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ	จำนวน	36,000	บาท
โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์	จำนวน	30,000	บาท
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	5,000	บาท

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	619,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	614,000	บาท
▪ ค่าตอบแทน	จำนวน	144,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	จำนวน	144,000	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	380,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000	บาท
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	260,000	บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคฯ	จำนวน	80,000	บาท
▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	90,000	บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000	บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	5,000	บาท
▪ เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	5,000	บาท
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย	จำนวน	5,000	บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	จำนวน	56,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	26,000	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	26,000	บาท
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	12,000	บาท
โครงการอบรม ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุฯ	จำนวน	14,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000	บาท
▪ รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000	บาท
รายจ่ายอื่น เงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่			
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	จำนวน	30,000	บาท

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	5,384,350	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	2,797,000	บาท
▪ เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	จำนวน	2,797,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,038,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	657,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	1,489,050	บาท
▪ <u>ค่าตอบแทน</u>	<u>จำนวน</u>	<u>268,800</u>	<u>บาท</u>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ฯ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,800	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	จำนวน	8,000	บาท

นายสัจด์ อายุยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

▪ <u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>จำนวน</u>	<u>700,250</u>	<u>บาท</u>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
-ค่าธรรมเนียบต่าง ๆ	จำนวน	50,000	บาท
-ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน	จำนวน	45,600	บาท
-ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือและเข้าปกหนังสือ	จำนวน	15,000	บาท
-ค่าจ้างงานสำรวจออกแบบ	จำนวน	50,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกิจการประปาฯ	จำนวน	40,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	449,650	บาท
▪ <u>ค่าวัสดุ</u>	<u>จำนวน</u>	<u>320,000</u>	<u>บาท</u>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000	บาท
▪ <u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	<u>จำนวน</u>	<u>200,000</u>	<u>บาท</u>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,098,300	บาท
▪ <u>ค่าครุภัณฑ์</u>	<u>จำนวน</u>	<u>1,098,300</u>	<u>บาท</u>
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	11,000	บาท
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	จำนวน	12,000	บาท
ตู้เอกสาร บานเลื่อนทึบ	จำนวน	3,500	บาท
รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	957,000	บาท
เครื่องสแกนหาเหล็ก	จำนวน	41,800	บาท
ชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต	จำนวน	16,500	บาท
เวอร์เนียร์ ดิจิตอล 6 นิ้ว	จำนวน	6,200	บาท
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์	จำนวน	700	บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	8,600	บาท

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	22,000	บาท
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000	บาท

งานไฟฟ้าถนน	จำนวน	6,861,800	บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,367,800	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	6,367,800	บาท
▪ ค่าชดเชยผลอาสิน			
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าK)	จำนวน	10,000	บาท
▪ อาคารต่าง ๆ			
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	จำนวน	660,000	บาท
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ	จำนวน	848,700	บาท
▪ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1	จำนวน	361,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2	จำนวน	316,300	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3	จำนวน	350,000	บาท
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 4	จำนวน	350,000	บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5	จำนวน	206,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6	จำนวน	349,300	บาท

นายสังัด आयูยีน

ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8	จำนวน	361,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	จำนวน	349,200	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11	จำนวน	183,500	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12	จำนวน	349,300	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13	จำนวน	351,500	บาท
โครงการก่อสร้างลาน คสล.และก่อสร้างถนน ทต.	จำนวน	179,000	บาท
โครงการก่อสร้างถนน ทางขึ้นโรงคัดแยกขยะ	จำนวน	338,000	บาท
▪ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุง ต่อเติมอาคารโรงจอดรถ ทต.	จำนวน	148,000	บาท
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ทต.	จำนวน	205,000	บาท
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ม.7	จำนวน	355,000	บาท
โครงการปรับปรุงอาคารห้องเก็บของฯ	จำนวน	57,000	บาท
▪ ค่าจ้างสำรวจ ออกแบบฯ	จำนวน	40,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	494,000	บาท
▪ เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
การประปาส่วนภูมิภาค (สำหรับหมู่ที่ 10)	จำนวน	350,000	บาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำหรับหมู่ที่ 5)	จำนวน	144,000	บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	จำนวน	344,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	149,000	บาท

▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	149,000	บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	5,000	บาท
โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญา	จำนวน	75,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย	จำนวน	14,000	บาท
โครงการพลังสตรีและครอบครัวกับการพัฒนาชุมชน	จำนวน	15,000	บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	20,000	บาท
โครงการตลาดนัดประชารัฐ	จำนวน	20,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	195,000	บาท
▪ เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	195,000	บาท
คณะกรรมการ กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 - 13 (หมู่ละ 15,000)	จำนวน	155,000	บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	205,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	205,000	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	185,000	บาท
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสาย	จำนวน	15,000	บาท
โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลท่าสาย	จำนวน	170,000	บาท
▪ ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000	บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000	บาท

นายสังัด อายูยีน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน	653,900	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	263,900	บาท
▪ ค่าใช้สอย	จำนวน	263,900	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	42,500	บาท
-โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาคม			
-โครงการวันปิยมหาราช			
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10			
-โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ			
โครงการลานวัฒนธรรมตำบลท่าสาย	จำนวน	50,000	บาท
โครงการน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9	จำนวน	12,000	บาท
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	25,700	บาท
โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ	จำนวน	1,500	บาท
โครงการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียน	จำนวน	50,000	บาท

โครงการอุ้ยสอนหลาน	จำนวน	1,200	บาท
โครงการหนุนน้อมนักรธรรม	จำนวน	6,000	บาท
โครงการจัดงานรัฐพิธีและเข้าร่วมงานรัฐพิธี	จำนวน	30,000	บาท
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	30,000	บาท
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9	จำนวน	15,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	390,000	บาท
▪ <u>เงินอุดหนุนส่วนราชการ</u>	<u>จำนวน</u>	<u>60,000</u>	<u>บาท</u>
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงราย	จำนวน	50,000	บาท
สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย	จำนวน	10,000	บาท
▪ <u>เงินอุดหนุนเอกชน</u>	<u>จำนวน</u>	<u>330,000</u>	<u>บาท</u>
สภาวัฒนธรรมตำบลท่าสาย	จำนวน	10,000	บาท
วัดและคริสต์จักรในพื้นที่จำนวน 11 แห่ง	จำนวน	110,000	บาท
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 (หมู่บ้านละ 15,000 บาท ยกเว้นหมู่ที่ 4 =30,000 บาท)	จำนวน	210,000	บาท

งานส่งเสริมการเกษตร	จำนวน	16,500	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	16,500	บาท
▪ <u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>จำนวน</u>	<u>16,500</u>	<u>บาท</u>
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย	จำนวน	11,500	บาท
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงฯ	จำนวน	5,000	บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	จำนวน	98,000	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	98,000	บาท
▪ <u>ค่าใช้จ่าย</u>	<u>จำนวน</u>	<u>98,000</u>	<u>บาท</u>
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	จำนวน	40,000	บาท
โครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย	จำนวน	25,000	บาท
โครงการสร้างความชุ่มชื้นคืนผืนป่า	จำนวน	20,000	บาท
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	10,000	บาท
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	3,000	บาท

นายสังัด อายุยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

งบกลาง	จำนวน	18,901,180	บาท
งบกลาง	จำนวน	18,901,180	บาท
▪ งบกลาง	จำนวน	18,901,180	บาท
เงินสมทบประกันสังคม	จำนวน	230,000	บาท
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	10,000	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	13,272,000	บาท
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	จำนวน	3,360,000	บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	432,000	บาท

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	จำนวน	200,000	บาท
-เงินบำรุงสันติบาลเทศบาลฯ	จำนวน	58,500	บาท
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	20,000	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบท.)	จำนวน	790,000	บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	28,680	บาท

ซึ่งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้แนบในหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุมให้ทุก ๆ ท่านแล้ว (ดังแนบมานี้)

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

เวลา 12.35 น.
สิ่งพักการประชุม- พักรับประทานอาหารกลางวัน-.....

เริ่มประชุมใหม่

เวลา 13.25 น.

นายชัยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

ดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้สมาชิกสภา ทต.ท่าสาย พิจารณาตามลำดับประเภทโครงการ/กิจกรรม ซึ่งรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ได้จัดส่งให้ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงให้ท่านได้พิจารณาตามลำดับต่อไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.

สอบถามสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย
มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถาม ในรายละเอียดแห่งงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ของร่างเทศบัญญัติฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม่

ที่ประชุมฯ

- ไม่มี -

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

มติที่ประชุม ฯ	เห็นชอบ	10	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	ลา	-	เสียง			
	งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)			
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ขอ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แลรายงานต่อสภาท้องถิ่น -ข้อกำหนดคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 8 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ขอ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอบัญญัติ (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร					
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	หารือที่ประชุมเรื่องการกำหนดคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 103 (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 105 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างขอบัญญัติ					
นายถวิล ทิศเขย สมาชิกสภา ทต. เขต 1	ขอเสนอคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ประเภท คณะกรรมการสามัญ ในชุดคณะกรรมการแปรญัตติร่างขอบัญญัติ จำนวน 3 ท่าน					
นายมงคล บุญรักษา	มีสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ท่านใดเสนอเป็นอื่นหรือไม่					

ประธานสภา ทต. หากไม่มีสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ผู้ใดเสนอ จึงขอมติให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการแปรรูปสร้างข้อบัญญัติ จำนวน 3 ท่าน

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย ให้สมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูป (คนที่ 1) และขอเสนอผู้รับรอง จำนวน 2 คน

นายถวิล ทิศเขย สมาชิกสภา ทต.เขต 1 เสนอคณะกรรมการแปรรูป (คนที่ 1) คือ นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี สท.เขต 1

ผู้รับรอง	-นายสมพล จันกุลี	สท.เขต 1
	-นายนำ สมบัติ	สท.เขต 1

ที่ประชุมฯ -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ	10	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	-	เสียง			
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)			

นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย ให้สมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูป (คนที่ 2) และขอเสนอผู้รับรอง จำนวน 2 คน

นางสำลี เทศสิงห์ สมาชิกสภา ทต.เขต 2 เสนอคณะกรรมการแปรรูป (คนที่ 2) คือ นางสาวสุดี แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2

ผู้รับรอง	-นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว	สท.เขต 2
	-นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์	สท.เขต 2

ที่ประชุมฯ -ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ	10	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	-	เสียง			
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)			

นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย ให้สมาชิกสภาฯ เสนอคณะกรรมการแปรรูป (คนที่ 3) และขอเสนอผู้รับรอง จำนวน 2 คน

นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี สมาชิกสภา ทต.เขต 1 เสนอคณะกรรมการแปรรูป (คนที่ 3) คือ นายนำ สมบัติ สท.เขต 1

ผู้รับรอง	-นายถวิล ทิศเขย	สท.เขต 1
-----------	-----------------	----------

ที่ประชุมฯ

-ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่ออีก

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ	10	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	-	เสียง			
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)			

นายมงคล บุญรักษา

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ผลการเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน 3 คน คือ

คนที่ 1 : นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี สท.เขต 1

คนที่ 2 : นางสมฤดี แสงศรีจันทร์ สท.เขต 2

คนที่ 3 : นายนำ สมบัติ สท.เขต 1

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบ	10	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
ลา	-	เสียง
งดออกเสียง	1	เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

นายมงคล บุญรักษา

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
ข้อ 45 ผู้ตติร่างขอบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้
เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ

ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น

ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรรูปที่ดินเต็มสภา

โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ผู้ตติร่างขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างขอบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ 49 ผู้ตติร่างขอบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างขอบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินด้วย

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

จึงขอหารือและเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานกิจการสภา ทต.ท่าสาย ดังนี้

- 1) วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
- 2) วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
- 3) วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
และวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 – 17.30 น.

ประชุมชี้แจงหรือสรุปผล การยื่นคำขอแปรญัตติ
เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลท่าสาย ในวาระที่ 2,3 ต่อไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

รับทราบ และเห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ตามที่ประชุมฯ เสนอหารือมา

นายสัจด์ आयुยีน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ขอกำหนดนัดประชุมและการเปิดประชุมครั้งแรกเพื่อเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
กำหนดเป็นนี้ หลังจากเลิกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562
ณ ห้องกิจการสภาฯ ทต.ท่าสาย

ที่ประชุม ฯ

รับทราบ (คณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน)

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
คำชี้แจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีการใช้จ่ายเงินสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จำนวน 1 โครงการ

นายชัยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3)
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ซึ่งจะมอบให้ทางผู้อำนวยการกองช่าง ในการนำเสนอท่านประธานสภา ทต.
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ต่อไป

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

5.1.1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
จำนวน 297,000 บาท (กองช่าง)

คำชี้แจงเดิม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด

หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จำนวน 314,000 บาท

ปริมาณงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
หนา 0.10 ม. ยาว 102.00 ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ หมู่ที่ 13 จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588583 ตะวันออก 2195126 เหนือ
จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q588631 ตะวันออก 2195412 เหนือ

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ ทถ-2-206

(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานที่ 5.1 ลำดับที่ 46 หน้าที่ แบบ ผ.01/37)

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

➤ คำชี้แจงใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด

หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จำนวน 297,000 บาท

ปริมาณงาน

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม.

ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 144.00 ม.

สถานที่ หมู่ที่ 13

จุดเริ่มต้นที่พิกัด 47Q588516 ตะวันออก 2195189 เหนือ

จุดสิ้นสุดโครงการที่พิกัด 47Q588631 ตะวันออก 2195142 เหนือ

ตามแบบเทศบาลนครเลขที่ E007/2562

(สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ลำดับที่ 4 หน้าที่ แบบ ผ.02/3

นายสังัด आयुยืน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

ปลัด ทต.ท่าสาย	ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ขอ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ชักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29
นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา ทต.ท่าสาย	5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย <u>ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> 5.1.1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จำนวน 297,000 บาท (สองช่วง)
มติที่ประชุม ฯ	<u>เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ</u> เห็นชอบ 10 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง ลา - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)
	5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <u>ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ</u>

นายชัยยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3)
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ซึ่งจะมอบให้ทางหัวหน้าสำนักปลัด ในการนำเสนอท่านประธานสภา ทต.
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ต่อไป

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

5.2.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร
จำนวน 14,000 บาท (สำนักปลัด)

คำชี้แจงเดิม เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร

จำนวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร

จำนวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท

คุณลักษณะดังนี้

1)สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

2)เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

ครุภัณฑ์ดังกล่าวมีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย

มีความจำเป็นจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)

งานบริหารทั่วไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

ลำดับที่ 10 หน้า แบบ ผ.08/2

➤ คำชี้แจงใหม่ เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร

จำนวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร

จำนวน 1 เครื่อง ราคา 14,000 บาท

คุณลักษณะดังนี้

1)สามารถดูดฝุ่นและน้ำ

2)เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ทต.ท่าสาย

มีความจำเป็นจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่นโดยประหยัดเป็นไป

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

*ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) สอดคล้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 13 หน้า แบบ ผ.03/2

5.2.2 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงสำหรับติดรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 24,000 บาท (สำนักปลัด)

คำชี้แจงเดิม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงสำหรับติดรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 24,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-พาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10V 200W

-ลำโพงฮอร์น ขนาด 250W จำนวน 4 อัน

-ชุดไมโครโฟน

-โครงยึดลำโพงกับหลังคารถยนต์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2

ลำดับที่ 3 หน้าแบบ ผ.08/1

➤ คำชี้แจงใหม่ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงสำหรับติดรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 24,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

-พาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10V 250W

-ลำโพงฮอร์น ขนาด 200W จำนวน 4 อัน

-ชุดไมโครโฟน

-โครงยึดลำโพง

สอดคล้องกับแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1

ลำดับที่ 4 หน้าแบบ ผ.03/2

นายสัจด์ आयुยืน
ปลัด ทต.ท่าสาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 ขอ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ชักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
มีท่านใดจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น
ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ลงมติให้ความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ขอ 29

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าครุภัณฑ์

5.2.1. ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 26 ลิตร
จำนวน 14,000 บาท (สำนักปลัด)

5.2.2 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงสำหรับติดรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 24,000 บาท
กรณีกันเงินจ่ายเหลือในปี พ.ศ.2561 (สำนักปลัด)

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น
รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้

5.3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์HP Laserjet P1102
จำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาท (กองการศึกษา)

นายชัยยศ หม่อมพุก

ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาย ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

นายก ทต.ท่าสาย

เพื่อใช้ประโยชน์ในส่วนราชการ จำนวน 1 รายการ
ซึ่งจะมอบให้ทางผู้อำนวยการกองการศึกษา ในการนำเสนอท่านประธานสภา ทต.
ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภา ทต.ท่าสาย ต่อไป

นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102
จำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาท (กองการศึกษา)

นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ถ้อยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้ทักท้วงพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมี เจื่อนใจหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอันนั้นๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการ นอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กำหนดไว้ และไม่มี ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลม ตามวิธีการจัดทาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กำหนดไว้ในหมวดนี้

- ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ

...การดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง

ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล ที่ไม่อาจดำเนินการ ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

...ดังนั้น ในระหว่างนี้หากมีการอุทิสหรือบริจาคพัสดุ ครุภัณฑ์อื่นใดจากใครหรือ หน่วยงานภายนอกให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 “การบริหารพัสดุ” ต่อไป

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ชักถามความคิดเห็น ก่อนลงมติให้ความเห็นชอบ การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับ พัสตุนั้น หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

ให้สมาชิกที่ประชุมฯ ชักถามความคิดเห็น

หากไม่มีท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้วนั้น

5.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็น กรรมสิทธิ์แก่ อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล พัสตุนั้น รวมทั้งหมด 1 รายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102

จำนวน 1 เครื่อง คิดเป็นมูลค่า 3,500 บาท (กองการศึกษา)

มติที่ประชุม ฯ

เห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ อปท.

หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ

เห็นชอบ 10 เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ลา - เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา ทต.ท่าสาย)

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

1. ขอรื้อหรือทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย ปัจจุบันงานด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานปัจจุบันค่อนข้างมีน้อย หรือไม่มีงานด้าน การประชาสัมพันธ์เลย ซึ่งบางครั้งประชาชนอาจจะได้ผลการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนควรจะได้รับข้อมูล ปัจจุบันนี้ เช่น สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เห็นควรมีการสรรหาบุคลากร

ดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันเหตุการณ์

2. ในการก่อสร้างถนนในพื้นที่หมู่บ้าน ทางกองช่างควรมีการคำนวณ ค่างานในการปรับระดับถนนให้ได้ระดับหรือแนวเดียวกัน เพื่อลดปัญหา น้ำท่วมขังบริเวณถนนที่ก่อสร้างแล้วยังคงเจอน้ำขังบนถนนที่ไม่ได้ระดับ จึงขอฝากทางกองช่างไว้ด้วยครับ

นายอินจันทร์ เครืองแก้ว
สมาชิกสภา ทต.เขต 2

-เรื่องการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ถนนซอยเข้าไร่ร่องนูน ทางกองช่างได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ

นายถวิล ทิศเขย
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

-ชาวนาในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลฯ ได้เข้าไปตรวจสอบลำเหมือง ซึ่งอาจจะมีการขุดลอกลำเหมืองเพื่อระบายน้ำตั้งแต่หมู่ที่ 8 ลงมายังเขตหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 ด้วยครับ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต.เขต 2

-ขอสอบถามทางผู้อำนวยการกองช่าง ถนนในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ที่น้ำท่วมขัง จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

1. เรื่องถนนซอยร่องนูน หมู่ที่ 12 ที่ชำรุดได้ดำเนินการประมาณราคาในการซ่อมแซม ไปยังกองคลังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างที่ทางกองคลังสรรหาผู้รับจ้าง หากพินกำหนดระยะเวลาในการสรรหาผู้รับจ้าง ก็จะกำหนดแบบและราคา เพื่อสรรหาผู้รับจ้างต่อไป โดยจะดำเนินการประสานงานพัสดุ กองคลังให้ครับ

2. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในนาข้าวของประชาชน หากจะแก้ไขโดยการใช้รถแบ็คโฮในการขุดลอก ทางกองช่างขอเข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ก่อน ครับ ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงเป็นประการใดจะนำเรียนผู้บริหารตามลำดับ ขั้นตอนต่อไป

3. ถนน คสล.หมู่ที่ 12 บริเวณซอย 1 ซึ่งได้ดำเนินการถมดินไหล่ทางไปแล้ว ซึ่งฝนตกน้ำไม่สามารถไหลได้ น้ำเลยซึมเข้าพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาค้นต้นก็คือ เอาดินที่ถมไหล่ทางออกเพื่อเปิดทางไหล ของน้ำ ซึ่งถนนดังกล่าวอยู่ในระหว่างสัญญา และประกันผลงานอยู่ ซึ่งจะต้องนำปรึกษาทางกองคลังเพื่อประสานผู้รับจ้าง หากมีความคืบหน้า

ประการใด จะนำแจ้งทางสมาชิกสภาทราบต่อไป

นายชัยศ หม่อมพุก
นายก ทต.ท่าสาย

-เรื่องการสรรหาบุคลากรดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ปัจจุบันนี้ก็ได้ทางเลขานุการนายก ทต.ท่าสาย เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับตำแหน่งหรืองานในตำแหน่ง ก็ยินดีจะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและนำไปปรึกษาท่านปลัดเทศบาลในตำแหน่งและแนวทางต่อไป

นายธนเศรษฐ ไคร์ศรี
สมาชิกสภา ทต.เขต 1

-ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาถนนในการสัญจรของประชาชนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุกต่าง ๆ เห็นควรริบดำเนินการสำรวจเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องให้ใครไปตามหมู่บ้านที่เท่า ๆ กันให้ดูที่ความจำเป็นและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภา ทต.เขต 2

-เรื่องการซ่อมแซมถนนซอยอุ้งนุ ขอให้ทางกองช่าง ได้รับประสานทางกองคลัง เพราะกลัวประชาชนในพื้นที่ได้รับอุบัติเหตุ

นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภา ทต.เขต 2

-เรื่องการซ่อมแซมถนนซอยอุ้งนุ ขอให้ทางกองช่าง ควรออกแบบให้ดีกว่านี้ ควรรับน้ำหนักรถบรรทุกหนักด้วย เพราะมีรถบรรทุกหนักเข้า-ออกบ่อยมาก

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

-เรื่องการซ่อมแซมถนนซอยอุ้งนุ จะริบประสานทางกองคลังให้ริบดำเนินการก็จะมีการก่อสร้าง งานเท คสล.ใหม่ และทำกำแพงกันดินพัง

นายเจริญชัย เครือคำ
รองนายก ทต.ท่าสาย

-ตามที่ผม ได้รับมอบหมายจากท่านนายก ทต.ท่าสาย เข้าร่วมศึกษาดูงานกับทาง อบจ.เชียงราย ในการไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ บริษัท วงศ์พาณิชย์ จำกัด ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะที่จังหวัดจันทบุรี โดยที่จังหวัดจันทบุรี มีการนำขยะไปใช้เป็นพลังงาน และจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งหมด 5 จังหวัด ซึ่งความรู้และประสบการณ์บางส่วนก็สามารถนำมาปรับใช้กับตำบลท่าสายต่อไป

นายสิงขร แสงจันทร์

ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

หัวหน้าสำนักปลัด

เชียงราย โดยสำนักวิชาการท่องเที่ยว จะเข้ามาจัดทำวิจัยตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (โครงการย่อย : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนและพัฒนาระบบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบในจังหวัดเชียงราย) โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลท่าสายจำนวน 70 คน ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าพาหนะให้ท่านละ 150 บาท

**นางณัฐธาดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา**

โดยทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย และทีมงานโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร กำหนดจัดอบรมการพัฒนาทักษะทางสมอง EF (Executive Functions) เพื่อเตรียมเด็กให้พร้อมในศตวรรษที่ 21 ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ที่มีบุตรหลานในความดูแล เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

**นายธนเศรษฐม ไคร์ศรี
สมาชิกสภา ทต.เขต 1**

-ขอสอบถามการรับรองการมีชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ว่ามีกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ อย่างไร

**นางสาวจันทร์เพ็ญ จันตะคาด
นักพัฒนาชุมชนฯ**

- กำหนดการให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ มายื่นเอกสารแสดงสถานะการดำรงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถานที่ ณ ห้องประชุมดอยบุญ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 – 13 กันยายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.
หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

**นางสาวจันทร์เพ็ญ จันตะคาด
นักพัฒนาชุมชนฯ**

- วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ
- วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.

หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.

หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น.

หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.

หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ่ม ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น.

หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ่อม ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ

▪ วันที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมู่ที่ 1-13 ผู้มายื่นเอกสาร คือ ผู้ป่วยเอดส์

1. สำหรับผู้สูงอายุเอกสารในการลงทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หากต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารให้นำบัญชีธนาคารหรือสำเนาแนบมาด้วย หากบุคคลใดมาไม่ได้ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแทน
2. สำหรับคนพิการเอกสารในการลงทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) บัตรคนพิการ (ตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หากต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารให้นำบัญชีธนาคารหรือสำเนาแนบมาด้วย หากบุคคลใดมาไม่ได้ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแทน
3. สำหรับผู้ป่วยเอดส์เอกสารในการลงทะเบียน คือ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เอกสารที่ทางการแพทย์ระบุว่า “เป็นโรคเอดส์” และสำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) หากต้องโอนเข้าบัญชีธนาคารให้นำบัญชีธนาคารหรือสำเนาแนบมาด้วย หากบุคคลใดมาไม่ได้ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจแทน

โดยเอกสาร รายละเอียด กำหนดการจะแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์ให้กับทั้ง 3 กลุ่มได้รับทราบต่อไป หากมีกำหนด วัน เวลา ในการเปลี่ยนจะแจ้งให้ผู้นำทราบต่อไป

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

1. แจ้งผลโครงสร้างพื้นฐาน (กรณีใช้จ่ายจากเงินสะสม)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 เข้าสภาท้องถิ่น ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 รอผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ดำเนินการเรียบร้อย
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ดำเนินการเรียบร้อย
- โครงการก่อสร้างเทلمان คสล. หมู่ที่ 10 รอผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ดำเนินการเรียบร้อย
- โครงการก่อสร้างเทلمان คสล. หมู่ที่ 13 รอผู้รับจ้างเข้ามาทำสัญญา
- โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคัดแยกขยะ ทด.ท่าสาย อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

2. แจ้งผลโครงสร้างพื้นฐาน (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2562)

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 เปลี่ยนแปลงเป็นอุดหนุนการไฟฟ้าฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- โครงการก่อสร้างฝายปิดร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ดำเนินการเรียบร้อย
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ดำเนินการเรียบร้อย
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ดำเนินการเรียบร้อย
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

3. แจ้งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ตามที่ผม และงานจัดเก็บรายได้ เข้ารับการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครนายก

ซึ่งมีการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีการยกเลิก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
ซึ่งมีรายละเอียดตามพระราชบัญญัติที่สำคัญดังนี้

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วันเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 13 มีนาคม 2562 วันเริ่มการจัดเก็บภาษี
1 มกราคม 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษี **ประเภทใหม่** ที่จะนำมาใช้ **จัดเก็บแทน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่** ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมดจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้ของรัฐบาลส่วนกลาง

หลักการจัดเก็บภาษี

- บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษี
- ผู้จัดเก็บภาษีนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
- ฐานภาษีคิดจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- อัตราภาษีเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มตามฐานภาษี
- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ
 - ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และ ห้องชุด
 - ฐานภาษี คิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามประมวลกฎหมายที่ดินกรมธนารักษ์ โดยสิ่งปลูกสร้างในแต่ละประเภทจะมีราคาประเมินกลางที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ราคาประเมินกลางของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะมีการปรับตามรอบบัญชีการประเมินราคาทุก 4 ปี
 - อัตราภาษี ได้มีการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น 4 กลุ่ม ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บจะเป็นรูปแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของฐานภาษี

ถ้าที่ดินเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะภาวะภาษีจะสูงขึ้นหรือลดลง ผู้เสียภาษีต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างต่อ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่รู้เหตุที่มีการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้คิดเป็นฐานภาษี (ม.35)

ที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

สิ่งปลูกสร้าง = ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ การคำนวณมูลค่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

ประเภทและมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับยกเว้นภาษี

ประเภท	เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
1) การประกอบ เกษตรกรรม (ม.40)	เกษตรกรรม (ม.40) - ยกเว้น 50 ล้านบาทแรกต่อ เขต อปท.	ไม่ยกเว้น
2) เป็นที่อยู่อาศัย(ม.41)	- เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง มีชื่อใน ทะเบียนบ้าน ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก - เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง ไม่ได้ เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อใน ทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก (1 คน มีชื่ออยู่ได้แค่ 1 บ้าน จึงได้ยกเว้นแค่แห่ง เดียวที่มีชื่ออยู่)	ไม่ยกเว้น
3) ใช้ประโยชน์อื่นๆ	ไม่ยกเว้น	ไม่ยกเว้น
4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า	ไม่ยกเว้น	ไม่ยกเว้น

อัตราภาษีตามมูลค่าของฐานภาษี อัตราภาษีใน 2 ปีแรก(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

1. กรณี ประกอบเกษตรกรรม ของบุคคลธรรมดา

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)	อัตราภาษีต่อปี (ม.94(1))
50 ล้านแรก ยกเว้น	
ส่วนที่ไม่เกิน 75 ล้าน	0.01 % (ล้านละ 100)
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน	0.03 % (ล้านละ 300)
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน แต่ไม่เกิน 500 ล้าน	0.05 % (ล้านละ 500)
ส่วนที่เกิน 500 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน	0.07 % (ล้านละ 700)
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน	0.10 % (ล้านละ 1,000)

การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมา
คำนวณ ตามตาราง (ม.40 และ 95)

2. กรณี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของบุคคลธรรมดา เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)	อัตรากำไรต่อปี (ม.94 (2))
50 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)	-
ส่วนที่ไม่เกิน 25 ล้าน	0.03 % (ล้านละ 300)
ส่วนที่เกิน 25 ล้าน แต่ไม่เกิน 50 ล้าน	0.05 % (ล้านละ 500)
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน	0.10 % (ล้านละ 1,000)

การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมา
คำนวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

3. กรณี สิ่งปลูกสร้าง (ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) ของบุคคลธรรมดาเป็นที่อยู่
อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)	อัตรากำไรต่อปี (ม.94 (3))
10 ล้านแรก ยกเว้น (ม.41)	-
ส่วนที่ไม่เกิน 40 ล้าน	0.02 % (ล้านละ 200)
ส่วนที่เกิน 40 ล้าน แต่ไม่เกิน 65 ล้าน	0.03 % (ล้านละ 300)
ส่วนที่เกิน 65 ล้าน แต่ไม่เกิน 90 ล้าน	0.05 % (ล้านละ 500)
ส่วนที่เกิน 90 ล้าน	0.10 % (ล้านละ 1,000)

การคำนวณ เอามูลค่าทรัพย์สิน 10 ล้านบาทแรก มาหักก่อน แล้วจึงนำส่วนที่เกินมา
คำนวณ ตามตาราง (ม.41 และ 95)

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

4. กรณี ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ใช้อยู่อาศัยแบบอื่นๆ

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)	อัตรากำไรต่อปี (ม.94 (4))
0 ถึง 50 ล้าน	0.02 % (ล้านละ 200)
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน	0.03 % (ล้านละ 300)
ส่วนที่เกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน	0.05 % (ล้านละ 500)
ส่วนที่เกิน 100 ล้าน	0.10 % (ล้านละ 1,000)

5. กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากประกอบ
เกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัย (พาณิชย์กรรม)

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)	อัตรากำไรต่อปี (ม.94 (5))
0 ถึง 50 ล้าน	0.30 % (ล้านละ 3,000)
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน	0.40 % (ล้านละ 4,000)
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน	0.50 % (ล้านละ 5,000)
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน	0.60 % (ล้านละ 6,000)
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน	0.70 % (ล้านละ 7,000)

6.กรณี ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควร
แก่สภาพ

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)	อัตราภาษีต่อปี (ม.94(6))
0 ถึง 50 ล้าน	0.30 % (ล้านละ 3,000)
ส่วนที่เกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน	0.40 % (ล้านละ 4,000)
ส่วนที่เกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน	0.50 % (ล้านละ 5,000)
ส่วนที่เกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน	0.60 % (ล้านละ 6,000)
ส่วนที่เกิน 5,000 ล้าน	0.70 % (ล้านละ 7,000)

อัตราภาษีในเวลาปกติ (หลัง 2 ปีแรก)

ประเภทที่ดินหรือ สิ่งปลูกสร้าง	อัตราสูงสุดที่ กำหนด	ข้อยกเว้นกรณีเจ้าของเป็น บุคคลธรรมดา
1) ใช้ประกอบเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ (ม.37)	0.15 % (2 ปีแรก อัตราสูงสุด คือ 0.10%)	ยกเว้นมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ต่อเขต อบท.
2) เป็นที่อยู่อาศัย	0.30 % (2 ปีแรก อัตราสูงสุด คือ 0.10%)	- เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีชื่อในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 50 ล้านบาทแรก - เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างไม่ได้เป็น เจ้าของที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้าน ยกเว้น 10 ล้านบาทแรก
3) ใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจาก เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย	1.20%	ไม่ยกเว้น
4) ทิ้งไว้ว่างเปล่า	1.20%	ไม่ยกเว้น

มาตรา 96 เพื่อเป็นการบรรเทาการชำระภาษี ใน **3 ปีแรก**ของการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.นี้ ให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับ
เจ้าของ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น**บุคคลธรรมดา**และใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบ

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

เกษตรกรรม

มาตรา 97 ผู้ที่เคยเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีบำรุงท้องที่และ
ต้องเสียเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากกฎหมายนี้ ส่วนต่างเมื่อเทียบกับแบบเดิม
จะได้บรรเทาภาระ ดังนี้

1. ปีที่ 1 จ่ายแบบเดิม + 25 % ของส่วนต่าง
2. ปีที่ 2 จ่ายแบบเดิม + 50 % ของส่วนต่าง
3. ปีที่ 3 จ่ายแบบเดิม + 75 % ของส่วนต่าง

ผู้จ่ายภาษี

- ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น

- ผู้จ่ายภาษี ต้องจ่ายทุกปี (มาตรา 9)
- ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของปีนั้น (มาตรา 46)

เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

- ในกรณีผู้เสียภาษีมิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของภาษีที่ค้างชำระ (มาตรา 68) เว้นแต่ผู้เสียภาษีได้ชำระก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10
- มิได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อย 1 ต่อเดือน ของภาษีที่ค้างชำระ นอกเหนือจากเบี้ยปรับ 40% (มาตรา 70)

สรุปเกณฑ์สำหรับคนมีบ้าน

1. **ที่อยู่หลัก** ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน หรือคอนโด พร้อมมีชื่อในทะเบียนบ้านนั้นด้วย ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า 50 ล้านบาทแรก ส่วนเกินคิดตามอัตราภาษี
2. **ที่อยู่รอง** ของบุคคลธรรมดา คือ เป็นเจ้าของแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เสียภาษีตั้งแต่บาทแรก
3. **ที่อยู่หลัก** ของบุคคลธรรมดา คือเป็นเจ้าของบ้าน มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่า 10 ล้านบาทแรก

นายสัจด์ आयुยีน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

-เรื่องการบริหารจัดการขยะ ตามที่ท่านรองนายก ทต.ท่าสาย ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานกับคณะศึกษาดูงานของ อบจ.เชียงราย สามารถนำเอาความรู้ประสบการณ์นำกลับมาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลท่าสาย เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ตำบลท่าสาย ก็มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น จากสถิติในเดือนที่ผ่านมา มีปริมาณขยะอินทรีย์เพิ่มขึ้น แต่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการได้ ซึ่งขยะบางส่วนที่เพิ่มขึ้นที่เป็นขยะอินทรีย์ ก็ไม่สามารถนำมาทำปุ๋ยของท่านรองนำพาได้ ก็ต้องอาศัยหลุมในการฝังกลบ ซึ่งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของตำบลท่าสาย ก็อาจจะนำแนวทางเดิมกลับมาใช้ในปีงบประมาณถัดไป เรื่องของการให้งบประมาณสมทบด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการขยะได้อย่างดี หรืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้งบประมาณสมทบตามลำดับการพิจารณาคะแนนของคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารจัดการขยะของแต่ละหมู่บ้าน

นายสัจด์ आयुยีน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการในการประเมินการบริหารจัดการขยะของแต่ละหมู่บ้านในช่วงของเดือนกันยายน เพื่อจะหาแนวทางในการลดปริมาณขยะของแต่ละหมู่บ้านลง และวิธีการในการบริหารจัดการในอนาคตที่มีการขยายตัว

ของห้างร้านต่าง ๆ อีกมากจึงขอนำเรียนเบื้องต้น

สรุปสาระสำคัญ การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

ประเด็น	แนวทาง	ข้อกำหนด
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นสามารถแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในลักษณะใด	1.ลดรายจ่าย (ตัดทั้งโครงการ) 2.ขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย (ตัดเงินลดลง แต่ยังคงมีเหลืออยู่) 3.ขอตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ขอเพิ่มเติมรายจ่าย (เพิ่มจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่ายให้สูงขึ้นกว่าที่ได้ขอไว้เดิม) 4.เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย) โดยต้องมีคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น	ข้อ 59,60 รบ.มท.การประชุมฯ 47 หมายเหตุ กรณีข้อ 3,4 ยื่นได้เฉพาะนายกฯ หากสมาชิกยื่น ต้องให้นายกฯลงนามรับรองในญัตติด้วย
ห้ามแปรญัตติลักษณะดังนี้	1.ดอกเบี้ย และเงินส่งใช้คืนเงินกู้ 2.รายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย หากไม่ทราบว่ารายจ่ายใดมีข้อผูกพันตามข้อ 1,2 ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย	ข้อ 61 รบ.มท.การประชุมฯ 47
ชั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย สามารถตัดลดโครงการทั้งโครงการได้หรือไม่	สามารถแปรตัดลดทั้งโครงการและไม่เสนอโครงการใหม่ทดแทนได้ แม้จะมีผลให้ยอดเงินที่อนุญาตจ่ายขาดหายไป ก็ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติไว้	หนังสือ สส. ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง (ชั้นแปรญัตติ) กรณีข้อความที่ลงมติแล้ว ขัดแย้งหรือบกพร่องในสาระสำคัญ	1.ที่ประชุมสภาลงมติส่งปัญหาเฉพาะที่ขัดแย้งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติเรื่องใหม่ขึ้นอีก 2.ระหว่างคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ 1 ให้สภาท้องถิ่นระงับการพิจารณาเฉพาะข้อดังกล่าว ไว้ก่อน หรือสภาท้องถิ่นอาจมีมติให้พิจารณา จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้	ข้อ 51 วรค 3 รบ.มท.การประชุมฯ 47
เหตุใด การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ (ทุกประเภท) ของคณะกรรมการแปรญัตติจึงต้องแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ	เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริหารท้องถิ่นในการชี้แจง แสดงความคิดเห็นในชั้นแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติที่กำหนดไว้	ข้อ 114 รบ.มท.การประชุมฯ 47
การลงมติในวาระที่ 2 ชั้นแปรญัตติ	ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น	ข้อ 51 รบ.มท.การประชุมฯ 47
การตรวจสอบองค์ประชุม	ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม จะทำการลงมติไม่ได้	ข้อ 76 รบ.มท.การประชุมฯ 47
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ 3 ชั้นเห็นชอบ	ไม่มีการอภิปราย ยกเว้นที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร	ข้อ 52 รบ.มท.การประชุมฯ 47

นายสังต์ आयูยีน
เลขานุการสภา ทต.ท่าสาย

สรุปสาระสำคัญ
การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

ประเด็น	แนวทาง	ข้อกฎหมาย
การสงวนคำแปรญัตติ หมายถึงอะไร	หมายถึง การที่สมาชิก/ผู้บริหารท้องถิ่น ขอสงวน คำแปรญัตติของตน ในการแก้ไขเพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความ รายละเอียดในร่าง ข้อบัญญัติ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติที่พิจารณา ร่างข้อบัญญัติไม่เห็นด้วยกับคำแปรญัตตินั้น เพื่อให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยอีกครั้งในวาระที่ 2 ว่า จะเห็นด้วย ตามคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับความเห็น คณะกรรมการแปรญัตติ	ข้อ 110 รบ.มท.การประชุมฯ 47
การสงวนความเห็นของ กรรมการแปรญัตติ หมายถึงอะไร	หมายถึง การที่กรรมการแปรญัตติขอแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความของร่าง ข้อบัญญัติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ แต่เสียงส่วนใหญ่ ของคณะกรรมการแปรญัตติไม่ เห็นด้วย กรรมการแปรญัตติผู้ขอแก้ไข สามารถ ขอสงวนความเห็นนั้น แล้วไปอภิปรายต่อสภา ท้องถิ่น เพื่อให้สภาท้องถิ่น ลงมติตัดสินใจอีกครั้ง	ข้อ 110 รบ.มท.การประชุมฯ 47
การถอนญัตติหรือคำ แปรญัตติ การขอถอนชื่อจากการ เป็นผู้รับรอง หรือการ เป็นผู้เสนอญัตติร่วม จะกระทำได้หรือไม่	สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภา ท้องถิ่น หากยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ แต่หาก จัดญัตติเข้าระเบียบวาระหรือคำแปรญัตติที่ได้ยื่น ต่อคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ต้องได้รับความ ยินยอมจากสภาท้องถิ่น หรือมติที่ประชุม คณะกรรมการแปรญัตติก่อน	ข้อ 55 รบ.มท.การประชุมฯ 47

ที่ประชุม

รับทราบ

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภา ทต.ท่าสาย

กล่าวปิดประชุม ส่วนการประชุมฯ ครั้งต่อไป
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมดอยปู่ย เทศบาลตำบลท่าสาย
ซึ่งจะแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกฯ รับทราบอีกครั้ง

ขอปิดประชุม ฯ

ปิดประชุมเวลา

เวลา 15.45 น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธนภร อินตาธิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสภา ทต.ท่าสาย

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล บุญรักษา)

ประธานสภา ทต.ท่าสาย

(ลงชื่อ).....

(นายสมพล จันกุลี)

สมาชิกสภา ทต.เขต 1

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นางสมฤดี แสงศรีจันทร์)

สมาชิกสภา ทต.เขต 2

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายถวิล ทิศเขย)

สมาชิกสภา ทต.เขต 1

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย ได้ลงนามในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 รับรองแล้ว

ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล บุญรักษา)

ประธานสภา ทต.ท่าสาย